

## โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

(New Entrepreneurs Creation : NEC)

การเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจ ดำเนินธุรกิจให้เติบโตและแข่งขันได้ นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีความสามารถในการประกอบการอย่างยั่งยืน และสามารถนำพาวิสาหกิจไปสู่ระดับมาตรฐานสากลและแข่งขันได้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ที่จ้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่จะขยายธุรกิจเดิม ให้เป็นผู้ประกอบการเชิงคุณภาพ มีองค์ความรู้ ทักษะ ด้านบริหารจัดการและการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมให้สามารถพัฒนาแนวคิดเพื่อผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าสูง ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศปรับใช้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการขายบนโลกออนไลน์ ด้านการผลิต/Digital Content และพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องมือการสร้างโอกาสทางการตลาด

**วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ NEC ให้เกิดความ ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้วยการสนับสนุนและพัฒนาแนวคิดธุรกิจ(Business Idea) ที่กลุ่มเป้าหมายได้กลั่นกรองมาในเบื้องต้น ผนวกเข้ากับการเพิ่มพูนความรู้ด้านการ บริหารจัดการธุรกิจ การวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ การเพิ่มทักษะการประกอบการ การ วิเคราะห์ตลาดสอบตลาด การพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทั้งด้านการสื่อสารเพื่อ การสร้างช่องทางการตลาดยุคดิจิทัล การนำเสนอแผนงาน/แผนธุรกิจ เพื่อเพิ่มความ มั่นใจและลดทอนความเสี่ยงในช่วงการก่อตั้งธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถมีกิจการ ของตนเองได้

2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่เริ่มดำเนินธุรกิจอยู่แล้วไม่เกิน 3 ปี หรือผู้มีความรู้ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/Digital Content หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ/Digital Content หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาสร้างแนวความคิดใหม่ ในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดและผู้บริโภคยุคดิจิทัล เพื่อให้เกิดการขยายธุรกิจและให้ธุรกิจเกิดความมั่นคงและยั่งยืน

## กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจแล้วไม่เกิน 3 ปี
2. ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา
3. ผู้ว่างงาน
4. ทายาทธุรกิจ พนักงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ

### ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : ส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ ชั้น 5

โทรศัพท์ : 0 2202 4553 , 0 2202 4569-74

กรอกใบสมัคร Online ได้ที่ Website : <http://nec.dip.go.th>

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 – 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม